

Số: ~~427~~/ SVHTTDL - NVVH&GD
V/v báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri

Hà Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Thực hiện Công văn số 1817/UBND-KTTH ngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

- Thứ nhất: Đối với việc nghiệm thu, bàn giao công trình tu bổ di tích đình Văn Xá:

Đình Văn Xá đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư tu bổ bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Ngày 12/9/2011, tại đình làng Văn Xá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Xây dựng và Luật Di sản văn hóa, trong đó có đầy đủ đại diện các bên tham gia: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công, Trưởng thôn, Ban khánh tiết, Thủ từ.

Hiện nay, đình đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân. Tuy nhiên, qua làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và Ban quản lý di tích cho thấy nguyện vọng của nhân dân muốn biết rõ tổng số kinh phí đầu tư tu bổ di tích và cho phép khánh thành công trình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc và thông báo các con số cụ thể: tổng mức đầu tư, số đề nghị quyết toán, số vốn được cấp đến thời điểm này để chính quyền và nhân dân địa phương nắm được. Sau khi quyết toán được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ gửi thông báo cụ thể đến Ủy ban nhân dân xã Đức Lý.

Về nguyện vọng được tổ chức khánh thành công trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn Ban quản lý di tích tổ chức lễ khánh thành công trình, góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị của di tích.

- Thứ hai: Đối với việc gây dựng lại chiếu chèo của xã

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống là trách nhiệm và là việc làm thường xuyên của ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ

tính đến cơ sở. Hiện nay chiều chèo của xã vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn tại địa phương.

Qua năm tình hình ở địa phương cho thấy, nguyện vọng của nhân dân muốn được hỗ trợ một phần kinh phí để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 1000 câu lạc bộ bao gồm nhiều loại hình, trong đó có loại hình nghệ thuật chèo truyền thống. Do vậy, để hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, rất mong địa phương tích cực vận động từ các nguồn xã hội hóa để duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Nếu địa phương có nhu cầu hỗ trợ về chuyên môn, Sở sẽ cử cán bộ phối hợp, hướng dẫn cụ thể để chiều chèo hoạt động ngày càng tốt hơn.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. *Th*

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- UBND huyện Lý Nhân (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVVH&GD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Toàn